

สรุปรายงานการสัมมนาระดับภูมิภาคสำหรับรัฐสภาเอเชีย

ในหัวข้อ

การป้องกันและตอบโต้การกระทำรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง :
จากการบัญญัติกฎหมายสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔

ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

การสัมมนาระดับภูมิภาคสำหรับรัฐสภาเอเชีย ในหัวข้อการป้องกันและตอบโต้การกระทำรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง : จากการบัญญัติกฎหมายสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ รัฐสภาอินเดีย โดยความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและรัฐสภาอินเดีย การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียรับทราบข้อมูลที่ครอบคลุมจากทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองต่อการกระทำรุนแรงต่อสตรี รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้รับทราบองค์ประกอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาความรุนแรงต่อสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสัมมนาให้ความสำคัญต่อการป้องกันและการดำเนินงานของรัฐสภาในการปกป้องการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเฝ้าติดตามของรัฐสภา อำนาจในการอนุมัติงบประมาณ การตรวจสอบและการอำนวยความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐสภา

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาจากรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐของอินเดียสำหรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วยนางผุสดี ตามไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนางกีระณา สุมาวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา

พิธีเปิดการประชุม มีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ โดย นาย Theo-Ben Gurirab ประธานสหภาพรัฐสภาและประธานรัฐสภานามิเบียกล่าวเปิดการประชุมและนาง Meira Kumar ประธานโลกสภาสาธารณรัฐอินเดีย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันสตรีมีบทบาทสำคัญทางการเมืองและได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น การสัมมนานี้จะเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้สมาชิกรัฐสภาได้รับทราบข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางด้านนิติบัญญัติเพื่อใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไป

การสัมมนาแบ่งออกเป็น ๘ วาระ ประกอบด้วย

การสัมมนาวาระที่หนึ่ง ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง : รูปแบบ สาเหตุ ผลลัพธ์และภาพรวมของแนวทางยุทธศาสตร์ในเอเชีย

การสัมมนาวาระที่สอง เครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

การสัมมนาวาระที่สาม บทบาทด้านนิติบัญญัติในการยุติความรุนแรงต่อสตรี : องค์ประกอบในการตรากฎหมาย

การสัมมนาวันที่สี่ การดำเนินการในการตรากฎหมาย : ความเสียหายจากความรุนแรงต่อสตรีและการสนับสนุนเงินทุนอย่างพอเพียง

การสัมมนาวันที่ห้า การดำเนินการในการตรากฎหมาย : การติดตามและการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาล

การสัมมนาวันที่หก (ช่วงที่ ๑) การแบ่งกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ ๑ ความรุนแรงภายในครอบครัว

กลุ่มที่ ๒ ความรุนแรงด้านเพศในประเด็นความขัดแย้งและสถานการณ์หลังความขัดแย้ง

กลุ่มที่ ๓ การกระทำอันตรายต่อสตรี

การสัมมนาช่วงที่หก (ช่วงที่ ๒) รายงานจากการแบ่งกลุ่มย่อยในประเด็นการตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การสัมมนาวันที่เจ็ด การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงและการสร้างสังคมที่ให้สิทธิแก่สตรีและเด็กหญิง

การสัมมนาวันที่แปด สรุปการสัมมนาและการนำเสนอบทสรุป

พิธีปิดการสัมมนา มีขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ โดยนาง Harsimrat Kaur Badal สมาชิกวุฒิสภาอินเดียและนาย Theo-Ben Gurirab ประธานสหภาพรัฐสภา ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาและผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกคนที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี ตลอดจนประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรี ข้อมูลที่ได้รับถือว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ายิ่ง สามารถนำไปดำเนินการต่อเพื่อการพัฒนาทางด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศต่อไป



นางผุสดี ตามไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนางกีระณา สุมาวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการสัมมนา
ระดับภูมิภาคสำหรับรัฐสภาเอเชีย ในหัวข้อการป้องกันและตอบโต้การกระทำรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง :
จากการบัญญัติกฎหมายสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ รัฐสภาอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔



นางผุสดี ตามไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ผู้ร่วมอภิปรายในการสัมมนาระยะที่ห้า
การดำเนินการในการตรากฎหมาย : การติดตามและการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาล



นางกีระณา สุมาวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานในการสัมมนาวันที่สี่
การดำเนินการในการตรากฎหมาย : ความเสียหายจากความรุนแรงต่อสตรีและการสนับสนุนเงินทุนอย่างพอเพียง



บรรยากาศในพิธีเปิดการสัมมนา ณ รัฐสภาอินเดีย